



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ, sạt lở, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Nam Định



Đổng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực đê tả Đào xã Nghĩa An (Nam Trực). (Ảnh VIẾT DUY)

Chiều 12/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại tỉnh Nam Định. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công

tác về các thiệt hại và công tác triển khai phòng, chống, ứng phó mưa lũ, sạt lở do ảnh hưởng cơn bão số 3 tại Nam Định. Tỉnh đã bám sát, thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và ban hành 5 công điện, 5 văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả với bão số 3 và phòng, chống hậu quả mưa lũ sau bão. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định đã trực tiếp đi chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống bão tại các huyện, thành phố. Tất cả 9 huyện, thành phố Nam Định đều thành lập Sở chỉ huy tiên phong trên các tuyến đê để trực tiếp chỉ đạo công tác tuần tra, canh gác đê điều nghiêm ngặt, liên tục ngày đêm. Đến nay, tỉnh Nam Định không có thiệt hại về người. Đến 17 giờ ngày 11/9/2024 toàn tỉnh bị ngập úng khoảng 33 nghìn ha lúa mùa; tốc mái 2 trụ sở nhà văn hóa; bị đổ hàng nghìn cây bóng mát, 48 cột điện hạ thế, 1 cột điện trung thế... Một số công trình đê điều PCTT bị sạt lở, lún sụt, rò rỉ. Các bối Phương Định (Trực Ninh); Yên Bằng, Yên Trị (Y Yên), Hồng Hà, Hồng Long, Vạn Diệp (thành phố Nam Định); Thăng Thịnh, Đại An, An Tuỳ (Nam Trực); Đông Gò (Hải Hậu); Hoàng Nam, Quán Liêu (Nghĩa Hưng) đã bị nước tràn và hư hỏng một số đoạn. Tại các bến vượt sông như bến phà Đổng Cao trên Quốc lộ 37B, bến phà Sa Cao - Thái Hạc trên tỉnh lộ 489, cầu phao Ninh Cường trên Quốc lộ 37B, bến phà Đại Nội trên Quốc lộ 21B đã dừng hoạt động do nước lũ, dòng chảy mạnh không đảm bảo an toàn

(Xem tiếp trang 4)

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3

Tin, ảnh: LAM HỒNG

Sáng 12/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tiếp nhận ủng hộ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra Lời kêu gọi gửi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Trong buổi sáng, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của đại diện một số tổ chức, cơ quan, đơn vị bao gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng và 3 tấn gạo; Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Long ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại xuất nhập khẩu Đại Long 100 triệu đồng; Phòng khám Đa khoa Nam Định 20 triệu đồng; MTTQ tỉnh 12 triệu đồng, tổng giá trị 332 triệu đồng và 3 tấn gạo.

Việc tổ chức tiếp nhận nhằm ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung sức với toàn xã hội trong việc ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.



Đổng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lụt bão.

Thông báo phân luồng giao thông cầu phao Ninh Cường và hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu Đò Quan

THÀNH TRUNG

Ngày 12/9, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành các văn bản số: 2728/TB-SGTVT, 2729/TB-SGTVT thông báo phân luồng giao thông cầu phao Ninh Cường và hạn chế phương tiện giao thông trên cầu Đò Quan.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngày 11/9/2024, cầu phao Ninh Cường thuộc tuyến Quốc lộ (QL) 37B trên sông Ninh Cơ bị hỏng, mất liên kết giữa các phao và dàn bailey, các neo cáp dưới sông phía thượng lưu bị đứt; hệ thống cầu phao xô lệch mất liên kết hiện đã được neo đậu, chằng buộc. Để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh

Nam Định thông báo việc tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông qua cầu phao Ninh Cường tại Km74+391 trên tuyến QL37B: Tiếp tục dừng hoạt động cầu phao Ninh Cường và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu phao đến khi khắc phục, sửa chữa xong hư hỏng; phương án phân luồng giao thông cụ thể:

Các phương tiện di chuyển từ huyện Nghĩa Hưng sang thị trấn Ninh Cường - huyện Trực Ninh và huyện Hải Hậu theo hướng đường tỉnh 490C - đường tỉnh 488B hoặc đường tỉnh 487B - QL21 đi qua cầu Lạc Quán (vượt sông Ninh Cơ)

(Xem tiếp trang 4)

Sở Công Thương kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau cơn bão số 3

NGUYỄN HƯƠNG

Ngày 12/9, Sở Công Thương đã ban hành Phương án số 1384/SCT về cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Nam Định, các doanh nghiệp trên địa bàn, các đại lý, cơ sở cung cấp các mặt hàng thiết

yếu cần thiết để cung cấp tại chỗ cho người dân tại địa bàn bị chia cắt; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn đẩy mạnh kiểm soát thị trường, tránh tình trạng găm hàng, nâng giá. Trong trường hợp hàng hóa tại chỗ không đủ để cung ứng cho người dân, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp, chỉ đạo, vận động các doanh nghiệp cung ứng một số mặt hàng

(Xem tiếp trang 4)

Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa bão, lụt

VIỆT THẮNG

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa bão, lụt, Sở Y tế vừa ban hành Công văn 1890, đề nghị các đơn vị y tế cấp huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm ATTP mùa bão, lụt tại địa phương.

Công văn nêu rõ, các đơn vị y tế cấp huyện tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ngành Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay.

(Xem tiếp trang 4)

TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIÊM VÀNG LẦN THỨ IX-2024



Khi "Ý Đảng - Lòng dân" đồng thuận

LÊ VĂN HÙNG

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (Nam Trực)

Đảng bộ xã Hồng Quang (Nam Trực) hiện có 535 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Với quyết tâm xây dựng miền quê đáng sống, Đảng ủy xã Hồng Quang đã đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự đồng thuận giữa "Ý Đảng - lòng dân" trong thực hiện các chương trình mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đổi thay từ chủ trương đúng

Đi trên con đường dẫn về xã Hồng Quang hôm nay là hình ảnh của một vùng quê trù phú, văn minh với đường nhựa áp phan phẳng phiu, hai bên đường là những hàng cây xanh mát, những ngôi nhà cao tầng san sát, các công trình trường học, trụ sở, trạm y tế khang trang...

(Xem tiếp trang 2)



Điện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Quang (Nam Trực) hôm nay. (Ảnh VIẾT DUY)

TIN THẾ GIỚI

Các nước NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine

Ngày 11/9, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Chủ tịch

Thượng viện Séc Milos Vystrčil, Thủ tướng Latvia Evika Sīliņa, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Ukraine.

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ và Anh cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ cung cấp khoản viện trợ kinh tế mới, trị giá 717 triệu USD, cho Ukraine, trong đó 50% sẽ được dành cho cơ sở hạ

(Xem tiếp trang 2)

TIN TRONG NƯỚC

ĐỒNG NAI Có 13 hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 13 hợp tác xã trong tỉnh được cấp mã số vùng trồng đối với

cây chuối, sầu riêng, chôm chôm, xoài vào thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Newzealand với tổng diện tích được cấp mã vùng trồng là 694ha.

Việc xây dựng vùng trồng gắn liền với cấp mã số vùng là xu hướng tất yếu của các thị trường nhập khẩu của các nước. Đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng để phát triển mở rộng

(Xem tiếp trang 4)

Hội Nông dân Giao Thủy

hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp HND trong huyện chú trọng vận động tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện với tổng trên 2 tỷ đồng. Nguồn vốn của Trung ương Hội, Tỉnh Hội ủy thác 2,2 tỷ đồng, cho 214 hộ vay phát triển các mô hình kinh tế. HND các cấp cũng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân nghèo, các đối tượng chính sách xã hội vay phát triển sản xuất, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội với tổng dư nợ đạt 202 tỷ 108 triệu đồng cho 5.833 hộ vay. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tư đầu vào; hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân. Hàng năm, HND huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (HND tỉnh), các trường dạy nghề tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch dạy nghề cho hội viên, nông dân. Trong 8 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên với các nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, may công nghiệp, uốn tỉa cây cảnh... Qua đó, nhiều học viên đã áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Các cấp Hội trong huyện còn cung ứng 53 tấn phân bón lót, bón thúc cho cây lúa, cây màu và 0,4 tấn thuốc bảo vệ thực vật giúp nông dân sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.852 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với Công ty Sinh

học Nghiệp đối và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức 10 hội nghị chuyển giao kỹ thuật sử dụng một số chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng và truyền thông chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho hơn 1.500 hội viên nông dân tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kiến thức về kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, khai thác nuôi trồng thủy sản... giúp tăng năng suất chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất.

Hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được các cấp Hội quan tâm. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các hộ sản xuất, kinh doanh giới phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đưa các sản phẩm tham dự các chương trình dự án khởi nghiệp, hội chợ nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm và đăng ký sản phẩm OCOP hàng năm; phối hợp với Bưu điện huyện đưa các sản phẩm OCOP lên Sàn thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đạt chứng

nhận OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 108 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh xếp hạng 3-4 sao. Ngoài ra, các cấp HND trong huyện còn tiếp tục triển khai Nghị quyết số 10-NQ/HNDTV của BCH Trung ương HND Việt Nam về việc tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2020-2025; đồng thời xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Tiêu biểu như: mô hình trồng rau sạch trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Giao Hà; mô hình HTX kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc xã Giao Tân; mô hình trồng nấm tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồng Thuận; mô hình nuôi tôm trên ao nổi có mái che tại xã Giao Thiện. Đến nay, toàn huyện có 1 HTX, 20 tổ hợp tác, 4 chi hội và 15 tổ hội nông dân nghề nghiệp do các cấp Hội vận động thành lập, đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên thông qua sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật...

Từ hoạt động hỗ trợ thiết thực của các cấp HND huyện trung bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đạt chứng

thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển ổn định, thực sự là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện. Các ngành nghề trong nông thôn phát triển như chế biến thủy hải sản, lương thực thực phẩm, cơ khí, may công nghiệp, dịch vụ... thu hút hàng nghìn lao động ở nông thôn, chủ yếu là nông dân. Đời sống nông dân ngày càng nâng cao, nhiều hộ vươn lên khá, giàu. Bình quân hàng năm có từ 8 nghìn đến 11 nghìn hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng lớn, tạo điều kiện vận động nông dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô tập trung các sản phẩm nông nghiệp sạch, sản xuất giống và nuôi trồng thủy hải sản thâm canh công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trang trại tổng hợp. Toàn huyện xây dựng được 17 mô hình cánh đồng lớn, 2 mô hình liên kết về sản xuất lúa với 17 công nghệ tiên tiến; có 7 cơ sở chăn nuôi trang trại. Một số hộ nông dân

sản xuất, kinh doanh giỏi đi tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc, công nghệ, tổ chức sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp để ổn định sản xuất. Nhiều điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân với ý chí vươn lên không chỉ làm giàu cho bản thân mà đóng góp cho xã hội. Tiêu biểu như: Tổ hội nghề nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống Sa Châu tại xã Giao Châu; Tổ hội máy nông nghiệp xã Giao Tân; Tổ hợp tác nuôi trồng thủy hải sản xã Giao Thiện, Giao An, Giao Hải, Giao Phong, Giao Long, Bạch Long... Ông Lê Huy Diệp, Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, thị trấn Giao Thủy chuyên sản xuất máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Hùng Vương, Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản Hùng Vương, xã Giao Nhân với mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ông Vũ Tuấn Hiệp, HTX nấm và tiểu thủ công nghiệp Tuấn Hiệp, xã Hồng Thuận sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nấm. Các ông Trần Văn Chinh, Trần Văn Thượng, xã Giao Lạc phát triển cơ sở may váy áo cưới. Ông Nguyễn Đại Dương, xã Giao An nuôi trồng thủy hải sản. Ông Vũ Xuân Ninh, xã Giao Thanh phát triển sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Các ông Mai Văn Vụ, Trần Minh Sơ, Nguyễn Văn Thái, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Sa Châu, xã Giao Châu phát triển nghề truyền thống của địa phương... Ngoài ra, tại các xã, thị trấn còn nhiều hộ nông dân tiêu biểu khác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tiêu thụ sản phẩm... qua đó khuyến khích hội viên phát triển và liên kết sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.



Hội viên nông dân xã Giao Hải phát triển khai thác, kinh doanh hải sản.

Đảm bảo chất lượng phủ sóng thông tin di động, phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (CĐS), Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT), các doanh nghiệp viễn thông đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS).

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã đặt mục tiêu đến năm 2025 phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G; đến năm 2030 phổ cập dịch vụ mạng di động 5G. Đồng thời cũng xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp

đồng với các hộ dân, doanh nghiệp thuê đất có thời hạn để dựng nhà trạm. VNPT Nam Định đang quản lý 619 trạm BTS hiện có trên mạng (519 trạm Macro, 100 trạm Remote và Smallcell). Năm 2024 dự kiến đầu tư, phát triển mới 81 trạm BTS trong đó 45 trạm Macro và 36 trạm Remote sector và khoảng 50 trạm 5G. trong đó 7 tháng đầu năm đã xây dựng và phát sóng được 16 trạm (13 trạm Macro, 3 trạm Remote). Ngoài ra VNPT Nam Định đã triển khai hợp tác Moran với Mobifone 15 trạm. Thời gian tới, VNPT Nam Định tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng nhà trạm phát sóng, đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ

Đầu tư xây dựng trạm thu phát sóng

thông tin di động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bài và ảnh: NGUYỄN HUƠNG



Người dân xã Trục Cường (Trục Ninh) ứng dụng ngân hàng số để thanh toán.

phát triển hạ tầng số, trong đó nêu rõ: Quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G, nâng cấp mạng di động 4G, sớm thương mại hóa mạng di động 5G. Việc thực hiện cắt sóng 2G trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ dẫn đến khoảng 379 điểm lóm sóng 3G, 4G; bán kính vòng lóm từ 150 đến 500m (trong đó nhiều nhất là huyện Hải Hậu với 65 điểm), ảnh hưởng đến chất lượng thông tin liên lạc của các thuê bao di động. Nguyên nhân do sóng 2G có bước sóng dài hơn bước sóng 3G/4G/5G (phạm vi phủ sóng của trạm 5G chỉ được 20 đến 100m trong khi với các trạm 2G/3G/4G do sử dụng băng tần thấp có thể phủ sóng trong phạm vi 2 đến 15km) nên khi tắt sóng 2G sẽ xuất hiện nhiều vùng lóm sóng hơn. Đồng thời, việc toàn bộ thiết bị 2G đang dần chuyển sang sử dụng sóng 4G/5G sẽ khiến cho lưu lượng sử dụng sóng cao hơn. Do đó việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trạm thu phát sóng 4G/5G đang là vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để không bị gián đoạn thông tin, ảnh hưởng việc làm, đời sống của người dân cũng như đến lộ trình CĐS trên địa bàn.

Để nhanh chóng khắc phục vùng lóm sóng, 6 tháng đầu năm 2024 Sở TT và TT đã thẩm định, chấp thuận 131 vị trí xây dựng các trạm BTS cho 3 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh là (VNPT, Viettel, Mobifone); lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền về phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng BTS, vào các hội nghị nâng cao kỹ năng số cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Sở cũng chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng trạm BTS nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân; quan tâm, đầu tư xây dựng trạm BTS phủ sóng thông tin di động 4G, 5G nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phục vụ đặc lực nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung bổ sung thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thu phát sóng 4G/5G để đảm bảo cung cấp dịch vụ và đáp ứng tốt nhất về mạng di động 4G/5G. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã và đang triển khai xây dựng 57/131 vị trí đạt 43,5% kế hoạch; nâng tổng số trạm BTS hiện có là 1.804 vị trí. Trong đó, có 234 trạm xây dựng trên đất công (trụ sở các sở, ngành, UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn) còn lại chủ yếu phục

phát triển hạ tầng số, trong đó nêu rõ: Quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G, nâng cấp mạng di động 4G, sớm thương mại hóa mạng di động 5G. Việc thực hiện cắt sóng 2G trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ dẫn đến khoảng 379 điểm lóm sóng 3G, 4G; bán kính vòng lóm từ 150 đến 500m (trong đó nhiều nhất là huyện Hải Hậu với 65 điểm), ảnh hưởng đến chất lượng thông tin liên lạc của các thuê bao di động. Nguyên nhân do sóng 2G có bước sóng dài hơn bước sóng 3G/4G/5G (phạm vi phủ sóng của trạm 5G chỉ được 20 đến 100m trong khi với các trạm 2G/3G/4G do sử dụng băng tần thấp có thể phủ sóng trong phạm vi 2 đến 15km) nên khi tắt sóng 2G sẽ xuất hiện nhiều vùng lóm sóng hơn. Đồng thời, việc toàn bộ thiết bị 2G đang dần chuyển sang sử dụng sóng 4G/5G sẽ khiến cho lưu lượng sử dụng sóng cao hơn. Do đó việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trạm thu phát sóng 4G/5G đang là vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để không bị gián đoạn thông tin, ảnh hưởng việc làm, đời sống của người dân cũng như đến lộ trình CĐS trên địa bàn.

Để nhanh chóng khắc phục vùng lóm sóng, 6 tháng đầu năm 2024 Sở TT và TT đã thẩm định, chấp thuận 131 vị trí xây dựng các trạm BTS cho 3 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh là (VNPT, Viettel, Mobifone); lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền về phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng BTS, vào các hội nghị nâng cao kỹ năng số cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Sở cũng chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng trạm BTS nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân; quan tâm, đầu tư xây dựng trạm BTS phủ sóng thông tin di động 4G, 5G nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phục vụ đặc lực nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung bổ sung thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thu phát sóng 4G/5G để đảm bảo cung cấp dịch vụ và đáp ứng tốt nhất về mạng di động 4G/5G. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã và đang triển khai xây dựng 57/131 vị trí đạt 43,5% kế hoạch; nâng tổng số trạm BTS hiện có là 1.804 vị trí. Trong đó, có 234 trạm xây dựng trên đất công (trụ sở các sở, ngành, UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn) còn lại chủ yếu phục

vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ

Khi "Ý Đảng - Lòng dân" đồng thuận

(Tiếp theo trang 1)

Sự khởi sắc này là kết quả của sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hồng Quang trong quá trình phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Năm 2020, xã Hồng Quang "vé đích" xây dựng NTM nâng cao, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đó là động lực để BCH Đảng bộ xã tiếp tục ban hành Nghị quyết về "Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025"; UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phát huy nghị lực, thu hút ngoại lực, thực qua trình triển khai thực hiện, xã phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành; vận động các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, con em xa quê chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí.

Xã xác định bước đột phá để nâng cao đời sống của nhân dân là thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu, từ đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, giá trị cao. Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã đã tích cực tiếp cận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong những năm qua, các ngành nghề ở địa phương từng bước phát triển và mang tính bền vững như nghề làm hoa nhựa thôn Báo Đáp, làm đệm ông sao díp Trung thụ, dịch vụ vận tải hàng hóa... đã góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Với các giải pháp đồng bộ, đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo xã giảm dưới 1% theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã lựa chọn tiêu chí nổi trội là văn hóa. Xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn người công lao động của nhân dân cho công tác trồng tu, tôn tạo, sửa chữa các di tích.

Tiêu biểu như các di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Xám và các di tích cấp tỉnh gồm: Đền thờ Trưng nguyên Trưng Văn Bông, đền chùa miếu làng Rạch, đền Thi, đền chùa Mộ Lương, đền chùa Lạc Na. Trong công tác bảo tồn các môn nghệ thuật, thể thao truyền thống, xã đã chú trọng, quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để nghệ thuật Rối nước phát triển. Năm 2023, xã đầu tư xây dựng và nâng cấp Thủy Đình với kinh phí trên 300 triệu đồng.

Để các nhà văn hóa thôn, xóm phát huy hiệu quả hoạt động, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên tham gia các câu lạc bộ văn nghệ. Từ đó, nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được thành lập. Hiện nay, xã có 11 đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên luyện tập, biểu diễn các sự kiện chính trị của địa phương. Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã Hồng Quang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa nổi trội. Với các kết quả đạt được, nhiều năm liền Đảng bộ xã Hồng Quang được Huyện ủy Nam Trực công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh", các đoàn thể quần chúng được công nhận "Tiên tiến xuất sắc".

Nỗ lực vì nhân dân phục vụ

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân khi đến giao dịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Đảng ủy, UBND xã Hồng Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, hiệu ứng quản lý Nhà nước. Để tạo điều kiện công chức thực thi nhiệm vụ, xã quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc "một cửa", trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc, 100% cán bộ, công chức sử dụng hợp thể điện tử công vụ và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Xã đang ứng dụng mã QR code chứa thông tin thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ niêm yết, tra cứu thông tin và đăng ký dịch vụ công trực tuyến của UBND xã. Nhờ triển khai đồng bộ công tác CCHC trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... thường được bộ phận một

của giải quyết trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Thực hiện nâng cao chất lượng công tác CCHC, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ phận một cửa xã Hồng Quang đã tiếp nhận gần 600 hồ sơ; trong đó hồ sơ trước hạn đạt 94%, không có hồ sơ quá hạn.

Xác định xây dựng chính quyền thân thiện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm phát huy dân chủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh CCHC; loại bỏ rào cản để gần gũi và phục vụ nhân dân tốt hơn, vừa qua, xã Hồng Quang là địa phương đầu tiên của huyện Nam Trực triển khai xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ" và "Công an xã tận tụy, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ". Mô hình được xây dựng với 5 tiêu chí: Xây dựng chính quyền hoạt động công khai, minh bạch; Xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ Công an, người hoạt động không chuyên trách ở địa phương thân thiện, trách nhiệm, tận tụy; Người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân; Xây dựng từ làm việc của cấp ủy, chính quyền, Công an xã khang trang, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, mô hình cũng yêu cầu các cán bộ, công chức, chiến sĩ, người hoạt động không chuyên trách ký cam kết thực hiện "4 lòng", "5 biết", "6 không" khi thực thi công vụ, giải quyết các công việc với nhân dân. Từng bước nâng cao hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả bảo đảm sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền.

Đội ngũ NTM ngày càng khởi sắc, Hồng Quang đã và đang khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong việc phát huy giá trị truyền thống và sức mạnh đoàn kết, cách làm sáng tạo, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương vững bước tiến lên con đường phát triển.

(Tiếp theo trang 1)

tăng năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington sẽ đẩy nhanh xem xét và thảo luận "các đề nghị" của Ukraine khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp nhau dự kiến vào ngày 13/9. Ông cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên của NATO là "điều tất yếu", song đề gia nhập, Kiev sẽ phải thực hiện một số cải cách.

Về phía mình, Ngoại trưởng Anh David Lammy tái khẳng định cam kết của nước này cung cấp 600 triệu bảng Anh (782 triệu USD), cùng thêm hàng trăm tên lửa, đạn pháo và nhiều xe bọc thép mới cho Ukraine trong năm nay. Sau chuyến thăm của ông Lammy, Bộ Ngoại giao Anh ra tuyên bố cho biết chính phủ nước này có kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoảng bảo lãnh vay từ Ngân hàng Thế giới (WB), trị giá 484 triệu USD, vào cuối năm nay để duy trì hoạt động của trường học, bệnh viện, trả lương cho công chức và giúp đỡ người về hưu. Ngoài ra, Anh cũng sẽ phân bổ 242 triệu bảng (315 triệu USD) để hỗ trợ ngành năng lượng và các dự

TIN THẾ GIỚI

ân nhân đạo khác của Ukraine.

Khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 18/9

Theo dự báo của đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò mới đây của hãng tin Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18/9 tới, thay vì kịch bản 50 điểm cơ bản như trước đó truyền thông đưa tin.

Trước đó, trong bối cảnh lạm phát tiến gần đến mức tiêu 2% của Fed và kinh tế Mỹ bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu suy thoái, các nhà hoạch định chính sách khẳng định "đã đến lúc" bắt đầu giảm lãi suất cơ bản, vốn được giữ ở mức 5,25%-5,50% kỷ lục kể từ tháng 7/2023.

Theo kết quả thăm dò các nhà kinh tế từ ngày 6 đến ngày 10/9, có tới 92 trong tổng số 101 nhà kinh tế dự báo một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Fed (FOMC) họp nhóm 2 ngày trong tuần tới.

Đảng bộ huyện Vụ Bản

phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Bài và ảnh: XUÂN THU

Để kịp thời đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những năm qua, Huyện uỷ Vụ Bản đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đang tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, tính chiến đấu của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đồng thời có nhiều giải pháp triển khai sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Việc cụ thể hóa, thể chế hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề; trong đó Nghị quyết 04-NQ/HU về "Xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới"; Nghị quyết số 05-NQ/HU về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên"; tiếp tục thực hiện 2 nghị quyết từ nhiệm kỳ 2015-2020 liên quan đến công tác

quản lý Nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Lĩnh vực tổ chức và cán bộ được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phân cấp quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện Vụ Bản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan tâm kiện toàn chức danh Bí thư Huyện uỷ; bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện; kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo các ban đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phòng chuyên môn; bố trí đội ngũ cán bộ từ 6 xã để thành lập 2 đơn vị hành chính mới là xã Minh Tân và xã Thành Lợi theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của huyện ủy đối với chính quyền thường xuyên được quan tâm. Huyện ủy đã tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với HĐND và UBND, ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Đồng bộ triển khai thực hiện các giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, những năm gần đây chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện không ngừng được nâng cao. Hiện Đảng bộ huyện Vụ Bản có 52 tổ chức cơ sở đảng với hơn 6.600 đảng viên; 276 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, bình quân số lượng đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 12%; số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 78%. Đối với tổ chức cơ sở đảng, số đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ chiếm hơn 14%; số đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 80%.

Khởi dậy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng được tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng cao. Trong sản xuất nông nghiệp: Giá trị 1ha canh tác đạt 93,5 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,1%/năm. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch để ra. Đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Trong đó, triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Côi, diện tích 50ha; Khu công nghiệp Bảo Minh trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh, quy mô 215ha; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm công nghiệp tập trung, các điểm công nghiệp tại các địa phương. Toàn huyện hiện có 9 làng nghề và 5.400 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 25 nghìn lao động, thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 26,34%/năm. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện Vụ Bản đã sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp và xây dựng mới cơ bản hệ thống giao thông huyết mạch, hạ tầng đô thị và nông thôn. Trong đó đã và đang hoàn thành dự án đường Chợ Lội - Đại Thắng; dự án nâng cấp đường từ Quốc lộ 21 đi Quốc lộ 38B đến tỉnh lộ 486B; đường Cầu Hồ - Hạnh Lâm; dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường Vĩnh Hào - Yên Lương, đường Liên Bảo, đường Hiến Khánh - Minh Thuận. Các dự án trọng điểm về giao thông sau khi hoàn thành đã góp phần chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác quản lý di tích, lễ hội được tăng cường, nhất là đối với chợ Viêng xuân và lễ hội Phủ Dầy. Hiện 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn đã có hương ước hoạt động nền nếp, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm; đến nay toàn huyện có 16/18 trường mầm non, 19/19 trường THCS, 16/18 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân hiện đạt 94,08%... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXII và các nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nhiệm kỳ ngay trong năm 2024, năm "tăng tốc" thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ■

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài và ảnh: VĂN HUỖNH



Cựu chiến binh phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên trên địa bàn phường.

Tỉnh Nam Định có gần 450 nghìn thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 21% dân số và 24,91% lực lượng lao động xã hội trong tỉnh. Với vai trò là "Đội dự bị tin cậy của Đảng", Đoàn Thanh niên tỉnh luôn xác định việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 và Tổ thư ký giúp việc của đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm trên cơ sở bám sát Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban TVTU và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn để triển khai, thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, Đoàn Thanh niên duy trì đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên du luận xã hội cấp tỉnh gồm 62 đồng chí, hàng tháng xây dựng báo cáo du luận xã hội để kịp thời nắm bắt thông tin trên internet, mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên. Đối với cấp cơ sở, Đoàn Thanh niên tỉnh duy trì lực lượng cốt cán là cán bộ Đoàn chủ chốt, chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp với hơn 1.000 thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng để đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, định kỳ sinh hoạt trực tiếp hàng quý, sinh hoạt bản tin chuyên đề trong nhóm 1 lần/1 tháng.

Đề nâng cao chất lượng đội ngũ nòng cốt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng dành cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, báo cáo viên và Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh và hội nghị tập huấn bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên du luận xã hội của tỉnh lồng ghép nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì 1 website, 1 mạng xã hội, 1 fanpage, 1 bản tin thanh niên; duy trì 276 số lượng facebook, fanpage với 85.768 người tham gia. Đây là các công cụ, phương tiện tuyên truyền của Đoàn, kết nối với các kênh chính

thống như: Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Sống xanh, Nam Định trong tôi, Đất Thiên Trường, Người Thành Nam... đảm bảo công tác tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiếp cận các thông tin chính thống; hạn chế ảnh hưởng của những thông tin sai trái, xấu độc trên hệ thống thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền như: thiết kế Infographic, xây dựng clip ngắn, phát sóng Bản tin Tuổi trẻ... tạo sự hiệu quả trong việc truyền tải thông tin, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên.

Với chủ trương "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", Đoàn Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ trọng tuyên truyền những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, những điển hình thanh niên tiên tiến của địa phương, đơn vị... Thành lập, duy trì chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", duy trì chuyên mục "Theo dấu chân Bác", "Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch"... Đặc biệt, tại các trường học trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên trong trường chủ động xây dựng các đường dây nóng, "Hộp thư kín", các nhóm, các trang tâm sự... dành cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên tỉnh cũng chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt toàn đoàn, các diễn đàn, hội thảo để trao đổi, chia sẻ, thảo luận cùng như nắm bắt được xu thế, tư duy của công nhân, thanh niên trước các sự kiện, vấn đề nhằm góp phần nâng cao kiến thức lý luận, bản lĩnh chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Tiêu biểu như: Diễn đàn "Tuổi trẻ Nam Định sát son niềm tin với Đảng", hội thảo khoa học "Giá trị tác phẩm Đường Kách Mệnh với giáo dục và rèn luyện thanh niên Nam Định", chương trình "Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên"; diễn đàn "Tuổi trẻ Nam Định theo dấu chân Bác"... Việc tuyên truyền thông qua hình thức nêu gương cũng rất được chú trọng để qua đó góp phần định hướng, giáo dục thanh niên, hướng thanh niên đến các giá trị "chân, thiện, mỹ". Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn tích cực truyền tải, chia sẻ những gương người tốt, việc tốt, những gương thanh niên,

(Xem tiếp trang 4)



Công ty Điện lực Nam Định đầu tư nâng cấp hệ thống điện tại khu vực làng nghề Quang Trung.

Hưởng ứng phong trào "Dân vận khéo", các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã cụ thể hoá thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan toả sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2017, Câu lạc bộ (CLB) "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" được Hội LHPN xã Liên Minh (Vụ Bản) thành lập điểm tại đội 2, thôn Hồ Sơn. CLB thành lập là nơi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên nhằm tăng cường trao đổi các kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đảm". Mô hình đã lan toả không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ mà có sự tham gia nhiệt tình của nam giới trên địa bàn. Từ chỗ chỉ có 48 thành viên tham gia, đến nay đã có 182 gia đình hội viên phụ nữ tham gia, số lượng vợ chồng chiếm 72%.

Được coi là mô hình tiêu biểu trong phong trào "dân vận khéo", thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 bằng nhiều cách làm đa dạng, linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được lan toả rộng khắp và ngày càng thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ và của nhà hảo tâm. Tại thành

phố Nam Định, chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đến nay, các cấp hội và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố đã nhận đỡ đầu 5-1 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng/em/năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội LHPN huyện Vụ Bản đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, kết nối các mạnh thường quân nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 109 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 323 triệu đồng. Các "mẹ đỡ đầu" thường xuyên quan tâm, thăm hỏi việc học tập và sức khỏe của các em, là điểm tựa yêu thương giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và phấn đấu học tập, trưởng thành.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện và cụ thể hoá nội dung về xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"; tuyên truyền nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tổ chức sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các CLB, giao ban với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"... Đưa nội dung xây dựng "Dân vận khéo"



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vụ Bản phối hợp với nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em mồ côi trên địa bàn.

là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cơ sở Hội Phụ nữ các cấp. Trong những tháng đầu năm 2024, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn triển khai hiệu quả các mô hình đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh; nhân diện mô hình "1+1" (cụ thể là "1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức Hội") gắn với thực hiện

công tác tuyên truyền với đa dạng các hình thức. Ban Thường vụ Hội chủ động tổ chức triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"... Đưa nội dung xây dựng "Dân vận khéo"

Nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" trong các cấp Hội Phụ nữ

Bài và ảnh: DIỆU LINH

phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại 100% cơ sở. Trong đó, Hội LHPN tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện mô hình tại 10 cơ sở đặc biệt khó khăn tại các huyện, thành phố. Tiếp tục duy trì hiệu quả 88 mô hình tập hợp hội viên đặc thù và các loại hình văn hoá văn nghệ để thu hút hội viên. Đặc biệt, phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh, toàn tỉnh có 100% cơ sở Hội đăng ký ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục duy trì và nhân diện mô hình "nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe gia đình" và ra mắt các mô hình "Biển rác thành tiền"; nhân rộng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, hoa ven đường, mô hình tuyến đường do phụ nữ tự quản góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 100% cơ sở Hội triển khai thành lập mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình" và ra mắt các mô hình "Biển rác thành tiền"; nhân rộng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, hoa ven đường, mô hình tuyến đường do phụ nữ tự quản góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 100% cơ sở Hội triển khai thành lập mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình" tại

1.750 chi hội, thu hút 296.715 hộ gia đình tham gia; tăng hơn 74.795 nắp đậy hố ủ, thùng chứa rác cho các gia đình tham gia mô hình; tổ chức 8.488 lượt tổng vệ sinh môi trường thu hút 30.276 lượt người tham gia; trồng mới 46.283 cây xanh các loại; duy trì và trồng được 2.651 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.731km...

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tiết kiệm, duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm tại chi hội, tiết kiệm thông qua các chương trình vay vốn, tiết kiệm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. 100% cơ sở Hội đã duy trì triển khai và thực hiện hiệu quả hoạt động tiết kiệm tại chi/tổ hội để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền vận động tiết kiệm các loại hình tại 3.369 tổ/nhóm với số tiền tiết kiệm là 545,198 tỷ đồng, thu hút 231.363 thành viên tham gia. Nguồn tiết kiệm đã hỗ trợ cho 106.458 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Các mô hình "dân vận khéo" đã khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo" theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, duy trì và nhân rộng các mô hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực... tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng ■

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ, sạt lở, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Nam Định

(Tiếp theo trang 1)

vận hành; đặc biệt tại cầu phao Ninh Cường trên Quốc lộ 37B hệ thống cầu phao bị mất liên kết, xô lệch đẩy về phía hạ lưu cách vị trí ban đầu 30-40m; đến nay các phao mất liên kết đã được neo đậu (không có thiết bị về người và phương tiện đường bộ). Nam Định đã kiểm soát được tình hình ngập úng.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra; duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định; theo dõi, nắm chắc tình hình hiện trạng đê, kè, cống và tình hình thời tiết; kịp thời phát hiện các sự cố và xử lý kịp thời theo phương châm "bốn tại chỗ" khi có tình huống xảy ra; duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.

Tiêu úng, thoát nước tại các khu vực bị ngập, úng; khẩn trương sửa chữa đảm bảo hệ thống lưới điện được thông suốt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Tiếp tục di dời dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực nguy hiểm, không an toàn; hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão, mưa lũ trở về nhà, kiểm tra chỗ ở đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra. Huy động các lực lượng dọn dẹp ngay vệ sinh môi trường tại các cơ quan, công sở, trường học... để phục vụ hoạt động trở lại bình thường khi đảm bảo các điều kiện. Tiếp tục thống kê các thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra; thực hiện các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão, mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất ngay sau bão, mưa

lũ. Tỉnh cũng yêu cầu ngành Giao thông Vận tải nối lại hoạt động của các bến phà, cầu phao, âu tàu khi đảm bảo các điều kiện hoạt động an toàn; quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu, thuyền và số lao động nghề biển tại các khu vực tránh trú đảm bảo không ra khơi khi chưa được cho phép...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra thực địa công tác ứng phó lũ lớn, đầm biao an toàn đê điều tại các điểm bõi Nghĩa An (Nam Trực), Hồng Hà (thành phố Nam Định); thăm hỏi, động viên các giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Mỹ Tân và các hộ dân phải chịu thiệt hại do lũ bão số 3 gây ra.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân

dân Nam Định trong phòng, chống mưa lũ, sạt lở, khắc phục hậu quả cơn bão số 3; đặc biệt, đánh giá cao việc Nam Định đã kiểm soát được các tình huống lũ lụt gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, do việc dừng xả lũ đã được triển khai nên Nam Định vẫn tâm, khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác tiêu úng, khắc phục, tu sửa các công trình hạ tầng bị hư hỏng, thiết bị; tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình đê điều; tập trung thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ bà con nhân dân. Chủ trọng chuẩn bị sinh phẩm, thuốc men xử lý ô nhiễm môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai, nhất là tại các địa phương bị ngập úng; những nơi đã ổn định tình hình thì khẩn trương hỗ trợ người dân khôi phục, ổn định sản xuất, đời sống

Các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ nhân dân vùng ngập, lụt

NGỌC ÁNH và HOÀNG TUẤN

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to và lũ đã gây tràn đê bõi xã Phương Định (Trực Ninh) khiến 459 hộ dân thôn Lộ Xuyên 2 với gần 1.500 nhân khẩu phải di dời vào nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 12/9, Đoàn công tác của Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) do Trung tướng Bùi Thiện Dũng, Cục Trưởng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng người dân thôn 3 tấn gạo, 100 triệu đồng tiền mặt, 200 áo phao, 210 áo mưa, 50 phao tròn, 10 xe rửa... Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Quân khu 3 cũng đến thăm hỏi và trao tặng nhiều hiện vật cho người dân trong thôn.

Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, chia sẻ về tinh thần và vật chất với người dân thôn Lộ Xuyên 2. Đây là những món quà quý giá chia sẻ tình cảm, động viên người dân thôn Lộ Xuyên 2 sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa, lũ.

Chiều 12/9, tại xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định), Báo Nam Định và Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam phối hợp trao tặng quà hỗ trợ các thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học xã Mỹ Tân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau cơn bão số 3.

Đoàn đã trao tặng quà và tờ nhà trường quà và tiền mặt trị giá 70 triệu đồng, trong đó hiện vật gồm sữa, khăn mặt, mì tôm, ... với mong muốn chia sẻ và giúp đỡ các thầy, cô giáo và học sinh trong nhà trường vượt

qua khó khăn sau thiên tai. Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" kịp thời hỗ trợ nhà trường góp phần chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, khắc phục khó khăn sau bão lũ, nhanh chóng ổn định việc dạy và học để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Ban giám hiệu Nhà trường cảm ơn tình cảm của các ban, phòng viên, nhân viên Báo Nam Định và tầm lòng của các ban, công nhân Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam; mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay cùng địa phương trong việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Nam Định, chuyên sản xuất sợi và khăn xuất khẩu sang Nhật Bản - một thị trường yêu cầu sản phẩm đạt chất lượng cao. Công ty có hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại từ với các máy móc thiết bị hiện đại, thế hệ mới nhất của Đức, Thụy Sĩ, Ý, Nhật Bản, Hong Kong, ... như dây chuyền kéo sợi Trutzschler Đức, dệt khí Tsudakoma, dệt Jacquard dây chuyền nhập khẩu hoàn tất hiện đại... Sản xuất phát triển, Công ty cũng là một doanh nghiệp để cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng ở trong và ngoài tỉnh

Sở Công Thương kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau cơn bão số 3

(Tiếp theo trang 1)

như lương thực, thực phẩm, nước uống... vận chuyển đến khu dân cư bị chia cắt. Các thương nhân trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng, dầu trong hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bình hàng thường xuyên, bán đúng giá, niêm yết, thực hiện nghiêm việc dự trữ xăng, dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đủ cho thị trường trong mọi tình huống.

Cùng với việc ban hành Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau cơn bão số 3, Sở Công Thương đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra nắm bắt tình hình giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa thiết yếu tại một số

chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Nam Định. Qua nắm bắt tình hình thực tế, sau mưa lớn và ngập lụt do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, hiện nay, các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã mở cửa hoạt động bình thường, nguồn cung hàng hóa đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có hiện tượng giảm hàng, tăng giá bất hợp lý. Giá bán các mặt hàng cơ bản ổn định; riêng mặt hàng rau xanh tại các chợ tăng cao so với thời điểm trước do sau mưa bão khiến rau bị ngập úng, hư hỏng, người nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch và vận chuyển. Các cửa hàng xăng, dầu vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân

Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa bão, lụt

(Tiếp theo trang 1)

các cơ sở kinh doanh nước giải khát, nước đá, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định ATTP và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Kiểm soát chất lượng ATTP các loại thực phẩm, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân khu vực bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, ngập lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng... đến tay người dân.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm để nâng cao trách nhiệm chuyển đổi hành vi mất

an toàn thực phẩm. Tuyên truyền để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc nguyên liệu chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín, nước sử dụng để ăn uống, đặc biệt thực phẩm phải khử trùng, đặc biệt là trong và sau thời gian bão, lụt xảy ra.

Các cơ sở điều trị và các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng; chủ động dự trữ thuốc men, hoá chất, phương tiện, nhân lực, phương án sẵn sàng phối hợp hoặc chủ động xử lý, khắc phục khi có ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh dịch liên quan đến thực phẩm xảy ra, không để lan rộng trong cộng đồng

Phát huy vai trò của thanh niên...

hoạt động truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019-2022; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động về công tác phổ biến kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua mô hình "Phiên tòa giả định"... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về "Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,

đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng". Đến nay, phong trào đã được triển khai ở 100% tổ chức Đoàn cơ sở, thành lập, duy trì 214 hội, nhóm, câu lạc bộ với 2.529 thành viên...

Với những kết quả thiết thực, tuổi trẻ trong tỉnh đã và đang đóng góp tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, vừa định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, vừa góp phần đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngày càng lan tỏa những hành động đẹp, có tính giáo dục trong xã hội

(Tiếp theo trang 3)

cán bộ đoàn tiêu biểu... Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 điển hình tiên học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên tỉnh chú trọng đến công tác phối hợp với các sở, ban, ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động ký kết, phối hợp triển khai nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả, như: phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2023"; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các



Thời sự Quốc tế

Mục tiêu giảm phát thải và chuyển đổi kinh tế xanh

Nhật Bản dự kiến phối hợp với các nước Đông Nam Á và Australia về các chính sách nhằm giảm phát thải carbon. Là quốc gia đi đầu sáng kiến thành lập "Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0" (AZEC), Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực khử carbon tại khu vực châu Á nói chung và nước này nói riêng, đồng thời thúc đẩy các kế hoạch đưa hệ thống giao dịch khí thải ra mắt vào năm 2026 nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải và chuyển đổi kinh tế xanh.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản Ken Saito cùng các quan chức chính phủ từ AZEC gồm 11 thành viên đã họp tại Indonesia trong tháng 8 vừa qua nhằm thảo luận các biện pháp tập trung vào việc khử carbon trong sản xuất nhiệt điện trong bối cảnh than, khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu điện của châu Á. Ngoại trừ Myanmar, 9 thành viên ASEAN đã tham gia cơ chế này cùng với Nhật Bản và Australia. Bằng cách giảm phát thải carbon dioxide (CO₂) trong toàn bộ chuỗi cung ứng, các thành viên AZEC mong muốn tăng lợi thế cạnh tranh của mình trong cộng đồng quốc tế



Ảnh minh họa.

trong bối cảnh nhu cầu khử carbon đang gia tăng.

Các thành viên AZEC cũng hợp tác trong việc chia sẻ kiến thức về khuôn khổ giao dịch phát thải của họ. Một trong những trọng tâm chính của hội nghị là việc phi carbon hóa các ngành công nghiệp năng lượng, nhất là ngành điện than. Các bộ trưởng AZEC cam kết thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên như sinh khối và hỗ trợ quy định về thị trường và lưu trữ carbon dioxide. Các đối tác AZEC sẽ phát triển một lộ trình cho nhu cầu và nguồn cung nhiên

liệu bên vững ở châu Á dựa trên các nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực vận tải, bao gồm cả lĩnh vực hàng không, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng các chính sách và biện pháp thúc đẩy phi carbon hóa trong các khu công nghiệp.

Việc xây dựng phát triển thị trường carbon là giải pháp quan trọng đóng góp vào tiến trình giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon, đưa phát thải ròng về mức 0. Là quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi kinh tế

xanh, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai hệ thống giao dịch khí thải trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2026. Trước khi như

cầu giao dịch khí thải dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2026, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), do Japan Exchange Group (JPX) quản lý, đã bắt đầu vận hành giao dịch tín chỉ carbon từ tháng 10/2023 như một phần trong nỗ lực định giá khí thải theo cách minh bạch và định hướng thị trường.

Sau gần 1 năm rã, hoạt động giao dịch trên thị trường tín chỉ carbon của TSE đang dần khởi sắc trong bối cảnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến việc sử dụng thị trường này để đạt được mục tiêu giảm phát thải. Hoạt động này khuyến khích các công ty nhanh chóng giảm phát thải thông qua định giá carbon, một công cụ chính sách tăng thêm giá trị cho các sản phẩm và doanh nghiệp tham gia với môi trường. Một nhóm chuyên gia do Chính phủ Nhật Bản tập hợp đã bắt đầu thảo luận về các chi tiết của hệ thống từ đầu tháng 9 này.

Trong khi đó, hướng tới mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng 0 từ các hộ gia đình và mức tiêu thụ điện dân dụng khác vào tháng 4/2030 tại các thành phố của Nhật Bản, Chính phủ nước này đã chỉ định hàng chục thành phố là "khu vực giảm phát thải carbon tiên tiến". Trong 2 năm tính đến năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 31/3/2024), Chính phủ Nhật Bản đã chọn 73 địa điểm tại 36 tỉnh theo sáng kiến này và có kế hoạch tăng số khu vực được chỉ định lên ít nhất 100 vào năm tài chính 2025. Các khoản tài trợ dành cho chính quyền địa phương đang được sử

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

thị trường, do đó các hợp tác xã trồng trọt đã tích cực triển khai thực hiện.

Nhiều hợp tác xã hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả cao. Đây là đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai tại kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 vừa được ban hành.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.000 tổ hợp tác, 506 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 1 liên hiệp hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ hơn 1.800 tỷ đồng, có 15.255 thành viên. Tổng số thành viên của tổ hợp tác là 36.508 thành viên, tổng số thành viên hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân là 49.370 thành viên; tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 9.375 người. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Nai có 218 hợp tác xã và 1 liên hiệp hợp tác xã với tổng vốn điều lệ đăng ký 545 tỷ đồng, với 3.442 thành viên, 3.094 lao động.

QUẢNG NINH

Cầu phao trạm Km3+4 Hải Yến thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoạt động trở lại từ 13/9

Bà Trần Bích Ngọc, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng, chống bão số 3, từ ngày 7/9, các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái tạm dừng hoạt động; trong đó có lối mở Cầu phao trạm Km3+4 Hải Yến.

Tuy nhiên, bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến nước lũ trên sông Ka Long (thành phố Móng Cái) dâng cao, làm Cầu phao trạm Km3+4 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bị chệch nhịp, nên chưa thể mở cửa trở lại. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường, ngày 12/9, Công ty Cổ phần Thành Đạt (thành phố Móng Cái) đã phối hợp với doanh nghiệp phía Trung Quốc khắc phục sự cố chệch nhịp Cầu phao trạm Km3+4 Hải Yến.

Dự kiến trong ngày 12/9, sự cố chệch nhịp Cầu phao trạm Km3+4 Hải Yến sẽ được khắc phục và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua đây sẽ trở lại bình thường. Ngay sau bão số 3 đi qua, từ ngày 8/9, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trở lại bình thường. Nhưng do nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu qua lối mở Cầu phao trạm Km3+4 Hải Yến vẫn tạm dừng

THANH HẢI